

# ถ่านไม้ไผ่ปราจีนบุรีขึ้นชั้น

## โถกอบ4ดาว สินค้าเพื่อสุขภาพ-

### ส่งขายไกลเงินแดนปลาดิบ

ใ นปัจจุบัน ถ่าน ไม้ไผ่จะมีใช้กันน้อยลง เนื่องจากแต่ละบ้านมีแก๊สใช้กัน เพราะสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอติดนาน รวมทั้ง ปัจจุบันนี้ทรัพยากรไม้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำถ่าน เริ่มลดน้อยลงมากทุกขณะ แต่ยังมีไม้ทำถ่านอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทำจากไม้ไผ่ เป็นถ่านเพื่อสุขภาพ ไม้ไผ่ใช้ฟุ้งดมเหมือนถ่านดำทั่วไป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โถกอบระดับชั้นแนวหน้า สามารถส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งแหล่งผลิตอยู่ที่ จ.ปราจีนบุรี

นายกิตติ เถีถั่ว ผู้ประกอบการถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ หมู่ 1 ต.ตาพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กล่าวถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า ก่อนหน้านั้นตนเคยทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างอยู่ในกรุงเทพฯ แต่พอประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจภาวะฟองสบู่แตกในช่วงปี 2539-2541 เรียกว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัว แต่โชคดีไปพบกับเพื่อนนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง พอคุยกันดูถอด เพื่อนคนดังกล่าวได้หยิบของฝากให้ชิ้นหนึ่ง เป็นถ่านไม้ไผ่ น้ำหนักไม่ถึง 1 ชีด ใส่ออยู่ในถุงพลาสติกปิดผนึกอย่างดี มีราคาขายติด

อยู่ด้วยเหมือนเป็นสินค้าที่ซื้อมาจากบ้านมีนิมาร์ทหรือตามห้าง ระบุราคาเป็นเงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งคำนวณแล้วตกถุงละ 800 บาท แล้วเพื่อนต่างชาติคนดังกล่าว ได้บอกว่า สินค้าชนิดนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนเมืองญี่ปุ่น ถ้าทำได้

ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยก็เลย

ผู้ประกอบการถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ เปิดเศรษอีกว่า หลังจากได้รับการจุดประกายจากเพื่อนชาวญี่ปุ่น จึงนำสินค้าตัวนี้กลับมาทำอย่างละเอียด และพบว่า เป็นถ่านไม้ไผ่ธรรมดา ๆ เพียงแต่ต้องใช้อุณหภูมิในการเผาสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ไม้ไผ่เผาด้วยความร้อนแก่ 800-700 องศาเหมือนถ่านเชื้อเพลิงฟุ้งดมทั่วไป ดังนั้นจึงนำไม้ไผ่ของจังหวัดปราจีนบุรี มาทดลองเผา เพราะคิดว่าถ่านไม้ไผ่ดังกล่าวน่าจะทำได้ดี มีคุณภาพเหมือนของญี่ปุ่น และจีน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งปลูกไม้ตงขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ จึงมีวัตถุดิบมากมาย แล้วยังเป็นการช่วยเหลือชาวสวนไม้ตงได้อีกด้วย



[ต่อจากหน้า 33]

### นายกิตติ

เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันที่ธุรกิจเขา ด้านเป็นอาชีพหลักอยู่ 2 ประเภท คือ 1. ด้านเชื้อเพลิงจากไม้ ภูเขาไฟป่า 2. ด้านไม้ ไม้คุณภาพสูงเพื่อส่ง ไปขายในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งด้านไม้ ไม้คุณภาพสูงที่วันนี้ได้รับ

การตรวจวิเคราะห์จากสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่ามี มาตรฐานเทียบเท่ากับต้นไม้ไฟจาก จีนและญี่ปุ่น

“ต้นไม้ไฟที่ผ่านกรรม วิธิการผาคัดด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศา เป็นด้านที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากด้านหุงต้มทั่วไป ทั้งปริมาณ ของรพูน ปริมาณแร่ธาตุและการ

ดูดซับกลิ่นความชื้นได้สูงมากกว่าหลายเท่า นอกจากนี้ยังปลดปล่อยประจุลบ และรังสีอินฟราเรด ความยาวคลื่นช่วงยาวออกมา ช่วยให้ร่างกายมีการหมุนเวียนของระบบเลือดดีขึ้น ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มี สุขภาพดี จึงนำไปวางไว้ในห้องทำงาน ห้องนอน” นายกิตติ กล่าว

นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า สภาพการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมืองที่ ญี่ปุ่น ในปัจจุบันต้องเผชิญกับฝุ่นละอองและ มลพิษทางอากาศมากมาย ทุกวันนี้คนญี่ปุ่นจึง แทบจะนำต้นไม้ไฟมาใส่ถุงแขวนคอ โดยเฉพาะตามบ้านเรือนพักอาศัยยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะคนญี่ปุ่นนิยมนำต้นไม้ไฟไปวางไว้ในห้องนอน

วางไว้หัวเตียง ได้เตียง ในห้องน้ำ และตู้เสื้อผ้า เพราะเชื่อกันทำให้ผลดีต่อสุขภาพ ทำให้จิตใจ แจ่มใส สมองปลอดโปร่ง ชาวญี่ปุ่นบางคนรวมทั้งคนจีนยังนำต้นไม้ไฟ 3-7 วันแล้วต้ม โดย บอกว่ามีคุณภาพดีกว่าน้ำแร่เสียอีก ส่วนตัวเองทุก วันก็ใช้ต้นไม้ไฟปั่นเป็นผง แล้วดักใส่แก้ว ประมาณปลายช้อนโต๊ะขงดื่มไปพร้อมกับกาแฟดำ รวมทั้งใช้แทนค้างทับหินเวลาล้างผัก-ผลไม้

สำหรับสินค้าแปรรูปจากต้นไม้ไฟใน ปัจจุบันมีทั้งหมด 27 ผลิตภัณฑ์ ส่วนเป็นสินค้า เพื่อสุขภาพทั้งสิ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดการผลิต หรือนำไปเป็นสินค้าเพิ่มกำไรได้เช่นกัน หรือโทร. 0-3728-9087, 0-1813-1935.